



# กสศ. ด่วนที่สุด

ที่ กสศ ๐๓/๓๓๖๘/๒๕๖๕

กวก. ๑๑. 15

10 ม.ค. 65

๕ ก.พ.

สลด. (eMail)

ส่ง : กวก.

รับที่ : ร10753/65

8 ต.ค. 2565 เวลา 8.50 น.



๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอบปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันของนักเรียน

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๔๘๑๗ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕  
 ๒. หนังสือกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กสศ ๐๔/๓๓๖๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี (สลด.) ให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เสนอความเห็นเพิ่มเติมเรื่อง การขอปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันของนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้ขอแก้ไขข้อเสนอกการปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันของนักเรียน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี นั้น

กสศ. พิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับการปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันของนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามขนาดของโรงเรียน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงข้อเสนอ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ กสศ. เดิม (อ้างถึง ๒) ที่ได้เสนอให้การบริหารงบประมาณค่าอาหารกลางวันไปยังโรงเรียนควรสอดคล้องตามภาวะเงินเฟ้อสูงในปัจจุบัน และต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวันตามขนาดของโรงเรียนประกอบด้วย ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านทรัพยากรของแต่ละสถานศึกษาในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนทุกระดับชั้นได้รับความเสมอภาคในการส่งเสริมให้มีพัฒนาการทางร่างกายและการเรียนรู้ที่ดีและเหมาะสมกับความจำเป็นของแต่ละบุคคล ยังคงเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา จึงขอเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้

๑. ขยายการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันของนักเรียนให้ครอบคลุมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เนื่องจากเป็นพื้นฐานด้านโภชนาการที่รัฐบาลและโรงเรียนควรจัดสรรให้นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียม เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ ทั้งนี้ อาจพิจารณาระดมความร่วมมือและทรัพยากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดสรรงบประมาณค่าอาหารกลางวันสมทบเพิ่มเติม) เช่นเดียวกับรูปแบบของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนประเภทขยายโอกาสทางการศึกษาที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล และนักเรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้รับการจัดสรรค่าอาหารกลางวันจากรัฐบาล

๒. สนับสนุนค่าอาหารเข้าให้แก่ักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ จำนวนประมาณราว ๑.๘ ล้านคน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนยากจนและยากจนพิเศษทุกสังกัดที่ส่วนใหญ่มาเรียนโดยไม่ได้รับประทานอาหารเข้า เนื่องจากครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับอาหารที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางการเรียนรู้ที่สมวัย โดยกระทรวงศึกษาธิการสามารถนำฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่ กสศ. ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานต้นสังกัดต่าง ๆ พัฒนาขึ้น และได้เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปใช้ในการดำเนินการได้

/๓. กำหนดให้ ...



๓. กำหนดให้มีการวิจัยประเมินผลเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนงบประมาณด้านอาหารกลางวันของนักเรียน เพื่อใช้ประกอบการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระยะต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายไกรยศ ภัทรราช)

ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ผู้ประสานงาน นางสาวกนิษฐา คุณาวิศรุต, นางสาวภันทิกา สหายมิตร

โทร ๐๘ ๑๐๑๔ ๘๘๒๓, ๐๘ ๑๖๐๒ ๘๗๗๗

E-mail: kanidta@eef.or.th, phantika@eef.or.th